



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๐๒๗

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๙๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อจัดทำแผนการจัดสรรวัคซีน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์การบริหารจัดการวัคซีน (Incident Commander : IC) และโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๗๙๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์การบริหารจัดการวัคซีน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ในประเด็นดังนี้ (๑) การจัดเตรียม สถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ (๒) การลงทะเบียนฉีดวัคซีน (๓) การเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียน ฉีดวัคซีน (๔) การวางระบบการฉีดวัคซีน และ (๕) การวางระบบการติดตาม นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดจัดสรรวัคซีนสำหรับบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและนิสิต นักศึกษาในสังกัด รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย สู่อำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) และอนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมเป็นหน่วยให้บริการในการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสังกัด รวมทั้งประชาชนทั่วไป ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แจ้งข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนวัคซีนสำหรับบุคลากรภาคการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการตามที่ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเสนอ
๒. ให้แจ้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรุงเทพมหานคร ประสานดำเนินการ
๓. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหนึ่งในหน่วยให้บริการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยให้ประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บูรณาการและประสานการปฏิบัติ
๔. ส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนวัคซีนสำหรับบุคลากรภาคการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

/ตั้งนั้น ...

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการแผนการจัดสรรวัคซีนของจังหวัด โดยพิจารณาให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่ที่มีความพร้อมเป็นหน่วยให้บริการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดตามความเหมาะสม

๒. พิจารณาสับสนุนวัคซีนสำหรับบุคลากรภาคการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามความเหมาะสมและความสำคัญเร่งด่วน ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ส่งเรื่องการขอรับการสนับสนุนวัคซีนสำหรับบุคลากรภาคการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘